

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.ชำแระ	สมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์	
๒	นายวิชัย เอี่ยมเจริญ	รองประธานสภา อบต.ชำแระ	วิชัย เอี่ยมเจริญ	
๓	นายประเสริฐ มีเขียว	สมาชิก อบต. ม.๑	ประเสริฐ มีเขียว	
๔	นายสุชาติ ภูมิอินทร์	สมาชิก อบต. ม.๑	สุชาติ ภูมิอินทร์	
๕	นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ	สมาชิก อบต. ม.๒	สมใจ ดวงหิรัญ	
๖	นายหยัด ตุ่มแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๓	-	ขาดประชุม
๗	นายเต่า อิ่มแย้ม	สมาชิก อบต. ม.๔	เต่า อิ่มแย้ม	
๘	นายสมมาตย์ โชก่ลิ้ม	สมาชิก อบต. ม. ๔	สมมาตย์ โชก่ลิ้ม	
๙	นางพิมพ์ชนก โกมลมุสสีธิ์	สมาชิก อบต. ม.๕	พิมพ์ชนก โกมลมุสสีธิ์	
๑๐	นายมานิช สงกรานต์	สมาชิก อบต. ม.๕	มานิช สงกรานต์	
๑๑	นางบุญชู ตุ่มเข้ม	สมาชิก อบต. ม.๖	บุญชู ตุ่มเข้ม	
๑๒	นายมนัส ว่างกะ	สมาชิก อบต. ม.๖	มนัส ว่างกะ	
๑๓	นายจอม นุชทองแดง	สมาชิก อบต. ม.๗	จอม นุชทองแดง	
๑๔	นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม	สมาชิก อบต. ม.๗	สมบูรณ์ เพ็ชรเนียม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ส.อ.หญิงจรัส ทองสุริเดช	เลขานุการสภา อบต.ชำแระ/ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชำแระ	จรัส ทองสุริเดช	
๒	นางสาวทองย้อย อ่อนเที่ยง	อส.ม.หมู่ ๗	ทองย้อย อ่อนเที่ยง	

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ แผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมาย การปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๐ ล้านต้น กำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ราชบุรี หรือสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ชำแระ

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปแล้ว
- สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของ รายงานการประชุม ขอเชิญ
- ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง (ขาดประชุม ๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานฯ

เรื่องเพื่อการพิจารณา

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ มีเรื่องเพื่อการพิจารณา ๓ เรื่อง คือ

๑. การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และ ๓
๒. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๓. ขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

โดยจะพิจารณาเรียงตามลำดับ เริ่มจากเรื่องแรก การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และ ๓

ตามที่ สภา อบต.ชำแระ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ไปแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๓ และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน ประกอบด้วย

๑. นายสมมาตย์ โสภักดิ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ
๒. นายมนัส ว่างกะ กรรมการ
๓. นายประเสริฐ มีเขียว เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

กำหนดวันรับคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๕-๗ ส.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติ กำหนดวันประชุมเพื่อแปรญัตติ ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว และได้ส่งรายงานให้ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยละเอียดตลอดแล้ว มีมติยืนยันตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับลดรายการ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมมาเพื่อให้สภาฯ พิจารณาต่อไป

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น และให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ แต่เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้แก้ไข การประชุมในวาระที่ ๒ จึงไม่มีการลงมติ

ต่อไปเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ การพิจารณาในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ดังนั้น ผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง (ขาดประชุม ๑ คน)

ประธานฯ เมื่อสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว จะได้นำเสนอให้นายอำเภอโพธาราม พิจารณานุมัติต่อไป

เรื่องเพื่อการพิจารณา เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้กำหนดผู้กั้น ขอเชิญ ปลัด อบตฯ ชี้แจง

ปลัด อบต.ฯ

(ส.อ.หญิงจรัส ทองสุริเดช)

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ชำแระ ทุกท่าน

ตามที่ สภา อบต.ชำแระ ได้มีมติอนุมัติให้กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ กำหนดผู้กั้น จำนวน ๕ โครงการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๒ และอบต. ชำแระ ได้ดำเนินการกั้นผู้กั้นและเบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของ โครงการไปแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ยังเหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนไม้แดง ต่อจากคลอง ๙ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนไม้แดง ต่อจาก คลอง ๙ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ชำแระ ที่ ๓/๒๕๖๒ เหตุผลที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการกั้นผู้กั้นได้ เนื่องจาก พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน ซึ่งอบต.ก็ได้ทำหนังสือขออนุญาต ดำเนินการปรับปรุงถนนส่งไปขออนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดินแล้ว ตามหนังสือ อบต.ชำแระ ที่ รบ ๗๓๘๐๓/๐๒๖ ลง ๑๖ ม.ค.๖๓ และ ที่ รบ ๗๓๘๐๓/๒๐๓ ลง ๑๔ พ.ค.๖๓ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงยังไม่สามารถดำเนินการกั้นผู้กั้นได้

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกั้นเงิน หากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการกั้นผู้กั้น ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง ต่อจากคลอง ๙ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนไม้แดง ต่อจากคลอง ๙ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ชำแระ ที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป

จึงขออนุมัติต่อ สภา อบต.ชำแระ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ออกไปอีกหนึ่งปี

ประธานฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ  
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ เป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง (ขาดประชุม  
๑ คน)

ประธานฯ เรื่อง

เพื่อการพิจารณาเรื่องที่ ๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี  
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญ ปลัด อบต.ฯ ชี้แจง

ปลัด อบต.ฯ

เนื่องจากมีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
๒๕๖๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒ โครงการ ที่คาดว่าจะ  
ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปี งบประมาณ  
๒๕๖๓ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน  
นายบุญแจ้ง สุธงพลอย หมู่ที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาคอำเภอโพธารามมาย้ายเสาไฟที่อยู่ในแนวก่อสร้างถนน
๒. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  
ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

และโครงการ ทั้ง ๒ โครงการนี้ ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้  
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้  
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน  
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ

จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จำนวน ๒ โครงการ ต่อสภา อบต.ชำแระ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายบุญแจ้ง สุนพลอย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๔๗,๘๐๐.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญแจ้ง สุนพลอย หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.ชำแระ ที่ ๑/๒๕๖๓

๒. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

ประธานฯ สมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ กรณียังไม่ได้กำหนดผู้กัณฑ์ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ เป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง (ขาดประชุม ๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อราชการหรือมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายประเสริฐ มีเขียว  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

ถนนคอนกรีต ม.๑ จะได้ทำปีนี้ไหมครับ

ปลัด อบต.ฯ ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการย้ายเสาไฟ ซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้างถนน จะ

พยายามเร่งรัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารามมาย้ายให้ได้  
ภายในปีนี้

นายประเสริฐ มีเขียว เวลาชาวบ้านถาม จะได้ออก

นายวิชัย เอี่ยมเจริญ ตรงหน้าบ้านตาแวว ตอนหนองขวาง สายไฟตกท้องช้างเพราะระยะ

(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)

เสาไฟห่างมาก เวลารถเกี่ยวข้าววิ่งผ่านจะติดสายไฟ ขอให้ประสานกับ  
การไฟฟ้ามาปักเสาไฟเพิ่มให้อีก ๑ ต้น

ปลัด อบต.ฯ จะให้กองช่างประสานกับการไฟฟ้าให้

นางพิมพ์ชนก โกมลสุทธิ์ ขอนินคูลูกลงซ่อมถนนคันคลอง ๕ ฝั่งขวา

(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)

นางบุญชู ตุ่มแซม ปัญหาเรื่องไฟตก

(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)

ปลัด อบต.ฯ รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไฟตก แล้วส่งมาให้

อบต. เพื่อ อบต.จะได้ทำหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้ามาดำเนินการแก้ไข  
ปัญหาให้

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ท่านอื่นมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ

- ถ้าไม่มี ขอบิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๒ น.

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง จำรัส ทองสุริเดช ผู้จัดรายงานการประชุม

(จำรัส ทองสุริเดช)

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ชำแระ

ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ) พิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์

(นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์)

(ลงชื่อ) เต่า อิมแย้ม

(นายเต่า อิมแย้ม)

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ เพ็ชรเนียม

(นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม)

(ลงชื่อ) สมมาตย์ โชกลิม

(นายสมมาตย์ โชกลิม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม